

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว กยทอ



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง “๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล” เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๙๖ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๙๙ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

ตามที่จังหวัดมุกดาหารแจ้งแนวทางปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล โดยกรมการปกครองได้ออกกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้มีระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งบุคคลที่จะขอรับบริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลจะต้องเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) และได้ลงทะเบียนเพื่อพิสูจน์ตัวตนด้วยระบบดิจิทัลกับสำนักทะเบียนแล้ว นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนกลางว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นการพิเศษ เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมลักษณะพิเศษ หรือ Extra Job เน้นการดำเนินการกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ในการนี้ กรมการปกครองโดยสำนักทะเบียนกลางได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง “๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล” เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอชักชวนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือส่งสำนักทะเบียนกลาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗

(นายเอกราช มณีกรรณ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๕



ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ ๒๕ พ.ค.
วันที่ ๒๕ เม.พ. ๒๕๖๕
๒๕

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนลำลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง “๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล” เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่อ้างถึง หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นการพิเศษ เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการเอกราชของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมลักษณะพิเศษ หรือ Extra Job เน้นการดำเนินการกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ในการนี้ กรมการปกครอง โดยสำนักทะเบียนกลางได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง “๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล” เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขอชักชวนแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สำนักทะเบียนจังหวัด และสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร แจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง ถูปฏิบัติดังนี้

๑. ให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหามลพิษที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางในเชิงรุก ผ่านสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ทุกช่องทาง และกลไกการทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนระดับพื้นที่ ค้นหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริง

๒. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน หรือทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนอื่น ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง หรือนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตั้งของบ้านที่ผู้นั้นมีความประสงค์จะย้ายเข้าก็ได้ ทั้งนี้ อาศัยแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘๙

/๒.๒ กรณีบุคคล...

๒.๒ กรณีบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน หรือทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียนอื่น และปรากฏข้อมูลรายการการทำบัตรประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง ให้นายทะเบียนแนะนำและอำนวยความสะดวกให้บุคคลดังกล่าว แจ้งการย้ายที่อยู่ (ย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง) ด้วยระบบดิจิทัล โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล

๒.๓ กรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าวมีญาติพี่น้องหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่น ให้นายทะเบียนที่รับคำร้องอำนวยความสะดวกด้วยการทำหนังสือขอให้นายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ญาติพี่น้องหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือดังกล่าวอาศัยอยู่สอบสวนข้อเท็จจริงให้ ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจจะกำหนดประเด็นการสอบสวนไปพร้อมหนังสือด้วยก็ได้

๓. กรณีที่นายทะเบียนได้ตรวจสอบหลักฐานของบุคคลที่ขอย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง และสอบสวนพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือแล้ว ปรากฏว่าไม่มีหลักฐาน หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นบุคคลตามรายการในทะเบียนบ้านกลาง ให้นายทะเบียนพิจารณาไม่อนุมัติ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาและสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน ตามขั้นตอนและวิธีการแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จากนั้นแนะนำให้บุคคลดังกล่าวยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้าน ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๘๗ เมื่อนายอำเภอพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าไม่เพียงพอหรือไม่อาจพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติได้ ให้จัดทำทะเบียนประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท ๐) ตามข้อ ๑๐๗ ของระเบียบฯ เดียวกัน

๔. กรณีที่นายทะเบียนตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตน หรือได้เสียชีวิตแล้ว ให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าน้ำเดิมก่อนย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลาง หรือผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ หรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ และหากข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่ไม่มีตัวตน หรือได้เสียชีวิตแล้ว ให้นายทะเบียนจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกลาง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

อนึ่ง โครงการแก้ไขปัญหามูลค่าบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง เป็นการขับเคลื่อนเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ในเชิงรุก ภายใต้โครงการ “๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ไหน เราใส่ใจดูแล” เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัด สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามาตรฐาน และให้ความช่วยเหลือบุคคลดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เป็นต้น ให้สามารถแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางเข้าทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริง เพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐ และหากพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเดินทางมายื่นคำร้องที่สำนักทะเบียนได้ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ให้นายทะเบียนอำนวยความสะดวก

/ด้วยการ...

ด้วยการออกไปให้บริการรับคำร้องและสอบสวนพยานบุคคลนอกพื้นที่โดยเร็ว ทั้งนี้ สำนักทะเบียนกลางได้กำหนดให้ศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและประสานการปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ นายวันชัย แจ่มมิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖-๓๙๐๓-๙๐๐๐ เป็นผู้ติดต่อและประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย แจ่มมิน)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๓-๖